



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง ผลการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมประจำเรือ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) อนุญาตให้สถานฝึกอบรมจัดการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมประจำเรือ จำนวน ๓ รุ่น นั้น

บัดนี้ การอบรมและสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว สำนักงาน กสทช. ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรมและสอบตามเกณฑ์วัดผลของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรและใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคมประจำเรือแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการอบรมและสอบ ซึ่งมีสิทธิได้รับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ (General Operator's Certificate) และใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ (General Operator's License) จำนวน ๒๔ ราย และมีผู้สอบไม่ผ่านตามเกณฑ์วัดผล จำนวน ๒ ราย ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล)

รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ รักษาการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ผลการอบรมและสอบหลักสูตรการทบทวนความรู้พนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ
โรงเรียนสุภาพบุรุษเดินเรือ รุ่นที่ ๑/๒๕๖๗ มีผู้สอบผ่าน จำนวน ๒๓ ราย

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	สอบภาคทฤษฎี (หมวดที่)					สอบ ภาคปฏิบัติ	สรุปผลสอบ
		๑	๒	๓	๔	๕		
๑	นายสิริวิษณุ มิตรเปรียญ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	
๒	นายเจริญชัย สระทองลอย	ได้รับการยกเว้นการสอบทฤษฎี					ผ่าน	ผ่าน
๓	นายสมพงษ์ สนวนสรน้อย	ได้รับการยกเว้นการสอบทฤษฎี					ผ่าน	ผ่าน
๔	นายชัยวัฒน์ บุญเจริญยิ่ง	ได้รับการยกเว้นการสอบทฤษฎี					ผ่าน	ผ่าน
๕	นายณัฐกฤษณ์ ศักดานุชิต	ได้รับการยกเว้นการสอบทฤษฎี					ผ่าน	ผ่าน
๖	นายวีรยุทธ ถวิลรักษ์	ได้รับการยกเว้นการสอบทฤษฎี					ผ่าน	ผ่าน
๗	นายนพพร จุลโพธิ์	ได้รับการยกเว้นการสอบทฤษฎี					ผ่าน	ผ่าน
๘	นายอนุวรรตน์ อินทรวิโร	ได้รับการยกเว้นการสอบทฤษฎี					ผ่าน	ผ่าน
๙	นายจิราวุฒิ จามจรี	ได้รับการยกเว้นการสอบทฤษฎี					ผ่าน	ผ่าน
๑๐	นายสิทธิพงษ์ โพธิ์นา	ได้รับการยกเว้นการสอบทฤษฎี					ผ่าน	ผ่าน
๑๑	นายภูริวัตร แววงค์	ได้รับการยกเว้นการสอบทฤษฎี					ผ่าน	ผ่าน
๑๒	นายฉลองรัฐ หรั่งสีสุทธิ	ได้รับการยกเว้นการสอบทฤษฎี					ผ่าน	ผ่าน
๑๓	นายไชยพันธุ์ จันทรน้อย	ได้รับการยกเว้นการสอบทฤษฎี					ผ่าน	ผ่าน
๑๔	นายพงศ์พันธุ์ โชติรุจิรานนท์	ได้รับการยกเว้นการสอบทฤษฎี					ผ่าน	ผ่าน
๑๕	นายกิตติศักดิ์ ดิษฐเชื้อ	ได้รับการยกเว้นการสอบทฤษฎี					ผ่าน	ผ่าน
๑๖	นายคมกฤษฎี เกษสยาม	ได้รับการยกเว้นการสอบทฤษฎี					ผ่าน	ผ่าน
๑๗	นายปกรวิทย์ มะหัด	ได้รับการยกเว้นการสอบทฤษฎี					ผ่าน	ผ่าน
๑๘	นายพัชรพล ราชพิติ	ได้รับการยกเว้นการสอบทฤษฎี					ผ่าน	ผ่าน
๑๙	นายพลวัฒน์ กิตติวัฒน์	ได้รับการยกเว้นการสอบทฤษฎี					ผ่าน	ผ่าน
๒๐	นายกาญจน์รวี ชาติवेश	ได้รับการยกเว้นการสอบทฤษฎี					ผ่าน	ผ่าน
๒๑	นายเอกรัตน์ หาญศึกยุทธนาวี	ได้รับการยกเว้นการสอบทฤษฎี					ผ่าน	ผ่าน
๒๒	นายณัฐพงษ์ สุขเจริญ	ได้รับการยกเว้นการสอบทฤษฎี					ผ่าน	ผ่าน
๒๓	นายณภัทร พงศ์เศรษฐวร	ได้รับการยกเว้นการสอบทฤษฎี					ผ่าน	ผ่าน

หมายเหตุ

๑. ลำดับที่ ๒ - ๒๓ ได้รับยกเว้นการสอบภาคทฤษฎีตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอบรมและสอบ เพื่อรับประกาศนียบัตรและใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคมประจำเรือ ข้อ ๑๙ เกณฑ์การวัดผล (๒)



ผลการสอบซ่อมภาคทฤษฎีหลักสูตรพนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ (ครั้งที่ ๒)
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี รุ่นที่ ๒/๒๕๖๖ มีผู้สอบผ่าน จำนวน ๑ ราย และมีผู้สอบไม่ผ่าน จำนวน ๑ ราย

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	สอบภาคทฤษฎี (หมวดที่)					สอบ ภาคปฏิบัติ	สรุปผลสอบ
		๑	๒	๓	๔	๕		
๑	นายไพโรจน์ ฉายแสงจันทร์	-	-	-	-	ผ่าน	-	ผ่าน
๒	ว่าที่เรือตรีนิติพงษ์ โรจนะ	-	-	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	-	ไม่ผ่าน



ผลการสอบซ่อมภาคทฤษฎีหลักสูตรการทบทวนความรู้พนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ (ครั้งที่ ๒)
โรงเรียนสุภาพบุรุษเดินเรือ รุ่นที่ ๑๗/๒๕๖๖ มีผู้สอบไม่ผ่าน จำนวน ๑ ราย

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	สอบภาคทฤษฎี (หมวดที่)					สอบ ภาคปฏิบัติ	สรุปผลสอบ
		๑	๒	๓	๔	๕		
๑	นายจิราธิป กิจแก้ว	-	-	ผ่าน	-	ไม่ผ่าน	-	ไม่ผ่าน

